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บันทึกรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถอ้ย 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

............................................. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เขต
เลือกตั้ง 

๑ นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
๒ นายวินัย  โยธาวุธ รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑  

๓ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๔ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๕ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
๖ นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๗ นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปญัญา ๒ 
๘ นายพูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

  
ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์ ต๊ะมาธง  
๓ นายสมมิตร  โก๋จะก๋ัง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย สมมิตร  โก๋จะกั๋ง  
๔ นางถิรดา  ไชยเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ถิรดา  ไชยเลิศ  
๕ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๖ นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ราตรี  แปงคำเรือง  
๗ นายสุรพล  รกัษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สุรพล  รักษ์พนัธ ์  
๘ นางวารุณี  ภาชนนท ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วารุณี  ภาชนนท์  
๙ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
๑๐ นายสายันห์  โยธา สมาชิกกลุ่มปลูกแคนตาลูป สายันห์  โยธา  
๑๑ นายณัฏฐพร บุญเสถียร เกษตรอำเภอแม่ใจ ณัฏพร  บุญเสถียร  
๑๒ นายสุชาติ  ถุงออน นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สุชาติ  ถุงออน  
๑๓ นางกรรัตน์ สุเมธาวัฒนพงศ์ นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรรัตน์ สุเมธาวัฒนพงศ์  
๑๔ นายทองเหลี่ยม มูลอัง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่  ๓ ทองเหลี่ยม  มูลอัง  

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๕ น. 

  เมื ่อถึงเวลานัดประชุม นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                         
ได้ให้ส ัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล                                              
ตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในห้องประชุมและลงลายมือชื่อเข้าประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม                        
และผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ในห้องประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย เร ื ่อง เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                           
     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ขอเชิญนายโชคชัย  อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                       
ประธานสภาฯ  อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรถีอ้ย  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายโชคชัย อุทธโยธา  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
นิติกร   ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมประกาศสภา         
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒   
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
    ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                 
   สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  กำหนดให้มีการประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   วันเริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลากำหนด ๓๐ วันนั้น 
    ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                            
   และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๑ และ ๒๒                          
   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                                  
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงเรียกประชุมสภา 
   เทศบาลตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                              
   วันเริม่สมัยประชุม วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
       นายสมพงษ์  รัตนประยูร 
           ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ 
   สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปี พ.ศ. 256๗ วันพุธ ที ่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้แจ้งว่า ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ประธานฯ  ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                         
   เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน
   การประชุมฯได ้ตรวจสอบแล้วไปพร ้อมหนังสื อสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                              
   เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป ี 
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจ  
   รายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งไม่มี 

/สมาชิกสภาฯ... 
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   สมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการแก้ไข  และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิก     
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๒ คน ถือว่าครบองค์  
   ประชุมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                     
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันพุธ ที่  ๒๙ พฤษภาคม                         
   พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่  ด้วยการยกมือ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๒ เสียง                    
   ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๒) ประจำปี                       
   พ.ศ.25๖๗ วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.256๗ 

มตทิี่ประชุม   ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                   
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๒๙ 
   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

   ๔.๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

   (๑) ชี ้แจงโครงการเบื ้องต้น (Projact idia) โครงการสร้างโรงเรือนแคนตาลูป                  
   พร้อมปลูกและระบบน้ำอัตโนมัติ : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ /สมาชิกกลุ่มปลูก 
   แคนตาลูป  อำเภอแม่ใจ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ขอเชิญ ผู ้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ และกลุ ่มสมาชิกผู ้ปลูกแคนตาลูป                           
ประธานฯ  อำเภอแม่ใจ ชี้แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ต่อไป 

นายณัฏฐพร บุญเสถียร  ชี ้แจงที ่ประชุม ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ได้ดำเนินโครงการ     
เกษตรอำเภอแม่ใจ เบื ้องต้น (Projact idia) หรือโครงการสร้างโรงเรือนแคนตาลูปพร้อมปลูกและ                     
   ระบบน้ำอัตโนมัติ ซึ ่งจะได้มีการดำเนินการก่อสร้าง ณ บ้านสันขวาง หมู ่ที ่ ๓                  
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  สรุปรายละเอียดโครงการ ดังนี ้
    ๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างโรงเรือนแคนตาลูปพร้อมปลูกและระบบน้ำ 
   อัตโนมัต ิขนาด กว้าง ๖ x ยาว ๒๔x  สูง ๔ เมตร 
    ๒. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม                         
   ของประเทศ: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีศักยภาพและยกระดับ                   
   การผลิตสินค้าการเกษตรและการบริโภค เพื ่อเป็นแรงขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ                          
   ในภาพรวมระดับประเทศ 
    ๓. ความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผล : เป็นการรวมกลุ่ม                     
   ของเกษตรผู้ปลูกแคนตาลูปรายย่อยที่อยู ่บริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งมีวั ตถุประสงค์                     
   ในการจัดต้ังกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันโดยเน้นการผลิตในรูปแบบ 
   เกษตรสมัยใหม่ ที ่ม ีการนำเทคโนโลยีและนวตกรรมที ่เหมาะสมมาประยุคใช้                   
   รวมถึงมีการสร้างความร่วมมือการบริหารที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การวางแผนการผลิต         

/การแปรรูป... 
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   การแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด  
   รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้ มาตรฐานความปลอดภัย 
    ๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน 
   ให้เกษตรกร โดยการประยุคใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่าย 
   ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ   
   มากที่สุด 
    (๒) ยกระดับการผลิตไปสู ่สินค้าที ่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย                    
   และถูกสุขลักษณะโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผู ้ปลูกปลอดภัย                   
   ผู้บริโภคปลอดภัย 
    (๓) เพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาการปลูก   
   พืชปลอดสารพิษและให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
    ๕. เป้าหมายและตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของโครงการ : กลุ ่มเกษตรกร                             
   ผู้ร่วมโครงการฯได้รับการพัฒนาความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแคนตาลูป  
   ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถนำความรู้ไปประยุคใช้กับเทคโนโลยี 
   ของตนเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแคนตาลูปเพื่อทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี  
   ได้มาตรฐาน ส่งผลทำให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและสามารถขายผลผลิตในราคาสูงขึ้น                             
   ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    ๖. พื ้นที ่เป้าหมาย : บ้านสันขวาง หมู ่ที ่ ๓ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ     
   จังหวัดพะเยา 
    ๗. กิจกรรมหลักของโครงการ : การผลิตแคนตาลูปปลอดภัย 
    ๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
    ๙. ระยะเวลาในการดำเนินการ : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
    ๑๐. วงเงินลงทุน : จำนวนเงิน ๘๒๖,๒๗๒ บาท 
    ๑๑. ผลผลิต (Output) : แหล่งผลิตแคนตาลูปคุณภาพ มีมาตรฐาน                       
          เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    ๑๒. ผลผลิตที ่คาดว่าจะได้ร ับ (Outcome) เกษตรกรมีรายได้เพิ ่มขึ้น                          
          มีการผลิตแคนตาลูปที ่ม ีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลผลิตไม่มีสารพิษ ตกค้าง                                
          เกินค่ามาตรฐาน 
    ตามที่ได้เรียนมาข้างต้น สืบเนื่องมาจากในพื้นที่อำเภอแม่ใจ เป็นพื้นที่                     
   ที ่มีการทำการเกษตรโดยเฉพาะตำบลศร ีถ ้อยม ี เกษตรกรปล ูกแคนตาลูป                                 
   อยู่จำนวนมาก และส่วนใหญ่ยังมีการใช้สารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงอยู่ซึ ่งส่งผล                   
   ต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกเอง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อผู้บริโภคด้วย จึงได้มี โครงการดังกล่าว   
   ปัจจุบันถึงแม้จะมีการดำเนินโครงการอยู่นอกเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                 
   ซี่งบ้านสันขวาง หมู่ที ่ ๓ ตำบลศรีถ้อย อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ใจ   
   สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป จึงได้นำโครงการฯ 
   มาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในเบื้องต้นซึ่งภายในอนาคตเมื่อโครงการที่จะมีการ  
   ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจจะมีการขยายพื้นที่ ดำเนินโครงการ 
   มายังพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกแคน                  
   ตาลูปโดยรวม จึงนำเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทีประชุมจะได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

/นายสมพงษ์... 
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นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามโครงการตามที่เกษตร  
ประธานฯ  อำเภอแม่ใจ ได้ชี้แจงมาข้างต้นขอเรียนเชิญ 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯที ่เข้าประชุมเห็นว่าเป็นโครงการฯที ่ดีอ ีกโครงการหนึ่ง                         
   จึงยังต้องรอให้มีการดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                           
   นี้ก่อน ส่วนการขยายโครงการมายังพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ภายในอนาคต                  
   ก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่น่าจะมีปัญหาหากโครงการประสบผลสำเร็จเชื่อว่าเกษตรกร       
   ต้องมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน 
    (๒) การแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองช่าง 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุมยังอยู่ในระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ขอเชิญดาบตำรวจ  
ประธานฯ  เทพสงวน  ปนัสุวรรณ นายกเทศมนตรเีทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุมด้วยเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้อนุมัติให้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
นายกเทศมนตรีฯ  ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ซึ่งก็มีโครงการบางโครงการที่มีการบรรจุไว้ในแผน               
   มีความคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานเดิม เช่น ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ   
   ที ่จะใช้ซึ ่งก็มีเพียงไม่กี ่โครงการในรายละเอียดให้ผู ้อำนวยการกองช่างชี ้แจง                             
   ในรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
นายศุภกร อะคะโล  ชี้แจงที่ประชุมด้วยกองช่างเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า    
ผอ.กองช่าง  โครงการบางโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)        
   ตามที่ได้รับการอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น ซึ่งมีบางโครงการที่                   
   มีปริมาณงานและงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนหรือมีความคลาดเคลื ่อนไป                       
   จากแผนงานเดิม ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและเพื่อให้โครงการที่จะต้องมี 
   การดำเนินการมีความถูกต้องมีความสัมพันธ์กับงบประมาณที่จะใช้เป็นไปตามแผน           
   กองช่างเทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                             
   (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดขอให้      
   ที ่ประชุมได้ตรวจสอบตามเอกสาร แบบ ผ. ๒ ซึ ่งก็จะมีโครงการเปรียบเทียบ                     
   ฉบับเดิม และฉบับที่แก้ไขใหม่ 
    กฎหมาย ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                    
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)                              
   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ                 
   ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่น  
   เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
    ข้อ ๒๒ เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (๑) คณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทำแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นจ ัดทำ                              
   ร ่ า งแผนพ ัฒนาท ้ อ งถ ิ ่ น เพ ิ ่ ม เต ิ มพร ้ อมด ้ วย เหต ุ ผลและความจำ เป็น                                     
   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

/(๒) คณะกรรมการ
... 



-6- 
 

    (๒) คณะกรรมการพัฒนาท ้องถ ิ ่นและประชาคมท้องถ ิ ่นพิ จารณา                                 
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนา     
   ท้องถิ ่นเพิ ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖                          
   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย                  
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
    ข้อ ๒๒/๑  เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนา  
   ท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร                 
   ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เปลี ่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหาร                      
   ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  
   บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ  
   เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศใช้                    
   พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่   
   ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (แบบ ผ. ๐๒) ตามตาราง ดังนี้ 
๑.แผนงานการเกษตร 

โครงการเดิม โครงการแก้ไขใหม่ 
ท่ี ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ/

บาท 
ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

/บาท 
๑ ขุดลอกห้วยแม่

ใจ บ้านทุ่งป่าข่า 
หมู่ท่ี ๖  

ปากกว้างเฉลี่ย 
๑๒.๐๐ เมตร ท้อง
กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ 
เมตร ยาวรวม
๓๒๕.๐๐ เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ 
เมตรหรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
๔,๔๓๒ ลูกบาศก์
เมตร 

๒๒๖,๐๐๐ ขุดลอกห้วยแม่
ใจ บ้านทุ่งป่าข่า 
หมู่ท่ี ๖ 

ปากกว้างเฉลี่ย 
๑๒.๐๐ เมตร ท้อง
กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ 
เมตร ยาวรวม
๓๒๕.๐๐ เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ 
เมตรหรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
๔,๐๑๓ ลูกบาศก์
เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ 

๒ โครงการขุด
สระโล๊ะป่าตอง 
บ้านท่าต้นหาด
หมู่ท่ี ๘  

ขุดลอกลึกเฉลี่ย 
๑.๐๐ เมตร พื้นที่
รวม ๙๙๒.๐๐ 
ตารางเมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
๑,๐๘๖.๐๐ ลูก
บาศ์กเมตร 

๗๖,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

  

 
 
 
 /๒.แผนงานอุตสาหกรรม... 
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๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการเดิม โครงการแก้ไขใหม่ 

ท่ี ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ  
/บาท 

ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

๑ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
คลอง
ชลประทานแม่
ลาว (ซอย 
๒๑) 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๒.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๑๘๖.๐๐ 
ตารางเมตร 

๑๐๖,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๒ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านต้น
แกหมู่ที่ ๑ 

ช่วงที่ ๑ กว้าง 
๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ต่อถนนเดิม
พื้นที ่๘.๘๐ ตาราง
เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๕๘.๘๐ 
ตารางเมตร 

๓๔,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๓ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
สันติสุข           
หมู่ท่ี ๙ 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๗๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๔๒๙,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๔ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผา
แดง หมู่ที่ ๑๐ 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๗๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๑๗๘,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๕ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขัว
ตาด หมู่ที่ ๗ -
บ้านป่าสัก หมู่
ที่ ๕ 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๕๖๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๓๓๑,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๖ ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                
บ้านสันติสุข 
หมู่ท่ี ๙ 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๓.๕๐ ตาราง
เมตร 

๓๒,๐๐๐ ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 
๙ 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๓.๕๐ ตาราง
เมตร 

๓๒,๐๐๐ 

๗ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 

๔๙๘,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

/เหล็ก สายทาง... 
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เหล็ก สายทาง
บ้านป่าสัก หมู่
ที่ ๕ – บ้านทุ่ง
ป่าข่า หมู่ที่ ๖ 

หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๓๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
(มอก ชั้น ๓)               
และบ่อพัก             
จำนวน ๑๐ บ่อ 

๘ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
บ้านทุ่งป่าข่า-
สันฝาง               
หมู่ท่ี ๖ 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า ๖๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๔๙๙,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๙ ซ่อมสร้างเสริม
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีตสายทาง
บ้านสันติสุข 
หมู่ท่ี ๙ -            
บ้านทุ่งป่าข่า 
หมู่ท่ี ๖ 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๒๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๔๘๘,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๑๐ ปรับปรุงถนน
สายการเกษตร
ลงหินคลุก
พร้อมปรับ
เกลี่ยสายทาง
ฮ่องแล้ง บ้าน
ป่าสักหมู่ท่ี ๕ 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐
ลูกบาศ์กเมตร 

๖๓,๐๐๐ ปรับปรุงถนนสาย
การเกษตรลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยสายทางฮ่อ
งแล้ง บ้านป่าสัก
หมู่ท่ี ๕ 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 
หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
๗๗.๐๐ลูกบาศ์ก
เมตร 

๖๒,๐๐๐ 

๑๑ ปรับปรุงถนน
สายการเกษตร
ลงหินคลุก
พร้อมปรับ
เกลี่ยสายสัน
ฝาง – หลัง
เวียง บ้านทุ่ง
ป่าข่าหมู่ท่ี ๖ 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๐๐.๐๐ ลูกบาศ์ก
เมตร 

๗๔,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

๑๒ ปรับปรุงถนน
สายการเกษตร
ลงหินคลุก
พร้อมปรับ
เกลี่ยถนน 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาวรวม ๑,๕๓๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่

๑๗๑,๐๐๐ ปรับปรุงถนนสาย
การเกษตรลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนน บ้านท่า
ต้นหาด หมู่ที่ ๘ 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาวรวม 
๑,๕๔๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ 
เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 

๑๗๓,๐๐๐ 

/บ้านท่าต้นหาด... 
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บ้านท่าต้นหาด 
หมู่ที่ ๘ 

น้อยกว่า ๒๒๙.๐๐ 
ลูกบาศ์กเมตร 

๒๓๑.๐๐ ลูกบาศ์ก
เมตร 

๑๓ ปรับปรุงถนน
สายการเกษตร
ลงหินคลุก
พร้อมปรับ
เกลี่ยถนน สาย
ทุ่งยาวบ้านทุ่ง
ป่าข่า หมู่ที่ ๖ 

ถมคันดินกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖๗.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
ลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๘.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๕.๐๐ 
ลูกบาศ์กเมตร 

๔๒,๐๐๐ คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

คงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง 

 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไข      
ประธานฯ  ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง 
   ได้มีการช้ีแจงมาข้างต้น ขอเรียนเชิญ 
นายสวาท  โปทปัญญา  สอบถามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๗ การก่อสร้างถนน     
สมาชิกสภาฯเขต ๒ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าสัก หมู ่ท ี ่ ๕ และบ้านทุ ่งป่าข่า หมู ่ท ี ่ ๖                           
   และโครงการที่ ๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งป่าข่า - สันฝาง หมู่ที ่ ๖                            
   มีความแตกต่างกันด้านงบประมาณที ่ใช ้ส ่วนรายละเอียดโครงการก็ไม่เหมือนกัน                          
   โดยโครงการที ่ ๗ มีรางระบายน้ำพร้อมบาอพัก ส่วนโครงการที ่ ๘ ไม่มีบ่อพัก                           
   แต่ใช้งบประมาณมากกว่า และ 
    -โครงการที่ ๑๑ ปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย     
   สายสันฝาง – หลังเวียง บ้านทุ ่งป่าข่า หมู ่ท ี ่ ๖ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท                            
   กับโครงการที่ ๑๓ ปรับปรุงถนนสายการเกษตรถมดินคันทางและลงหินคลุกพร้อม   
   ปรับเกลี่ย สายทุ่งยาวบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ   
   ที่ใช้มีความแตกต่างกันมาก 
นายวินัย  โยธาวุธ  สอบถามความคืบหน้าถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านทุ่งกิ่วหมู่ที่ ๑๒  -  
รองประธานสภาฯ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ จุดที่ได้แจ้งที่ประชุมสภาฯคือจุดบริเวณมุมโค้งหรือมุมทางโค้ง      
   หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งไม่มีพื้นที่ที่เหลือขณะเลี้ยวรถยนต์อยากให้มีการถมดินและเสริมผิว      
   จราจรให้กว้างขึ ้นเพื่อให้มีพื ้นที ่สำหรับเลี ้ยวรถกว้างขึ ้นทั ้งนี ้เพื ่อความสะดวก                      
   ของผู้ใช้เส้นทางสัญจร และป้องกันอุบัติเหตุด้วย 
นายศุภกร อะคะโล  ชี้แจงที่ประชุมว่า โครงการที่ ๘ มีบ่อพักเหมือนกันแต่ไม่ได้ลงในรายละเอียด    
ผอ.กองช่าง  ทั้งนี้ กองช่างจะได้ทำการแก้ไขต่อไป 
    -โครงการที่ ๑๑ และ ๑๓ ปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อม       
   ปรับเกลี ่ย งบประมาณจะแตกต่างกันเนื ่องจากประมาณงานโครงการที ่ ๑๑       
   ระยะทางยาวกว่า ส่วนโครงการที่ ๑๓ ถึงแม้นจะมีการดำเนินโครงการอยู่ ๒ จุด           
   รวมระยะทางก็จะน้อยกว่า ดังนั้นงบประมาณจึงต้องน้อยกว่าตามปริมาณงาน 

/-การขยาย... 
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    -การขยายผิวจราจรมุมเลี ้ยวถนนหมู ่ที ่ ๑๑ จะตรวจสอบงบประมาณ                       
   และสำรวจดำเนินการซ่อมแซมการขยายผิวจราจรต่อไป 
นายพูล  มูลยะเทพ  สอบถามโครงการที่ ๑ แผนงานการเกษตรโครงการขุดลอกห้วยแม่ใจ  
สมาชิกสภาฯเขต ๒ งบประมาณ จากเดิม ๒๒๖,๐๐๐ บาท แก้ไขใหม่คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบ 
   เป็นเพราะอะไร 
นายสมนัด  มูลยะเทพ  สอบถามกำแพงกั้นดินหมู่ที่  ๖ บ้านทุ่งป่าข่า 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
นายศุภกร  อะคะโล  ชี ้แจงที ่ประชุมโครงการที ่ ๑ แผนงานการเกษตร เป็นโครงการพัฒนา                
ผอ.กองช่าง  แหล่งน้ำ การขุดลอก เนื่องพื้นที่ที ่จะดำเนินการบางจุดไม่สามารถดำเนินการได้     
   เนื่องจากรถแบคโฮล์ลงไปขุดดินไม่ได้จึงมีความจำเป็นต้องคิดคำนวณตามข้อเท็จจริง   
   ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ ดังนั ้นงบประมาณจึงต้องปรับลงตามปริมาณงาน                            
   ที่จะต้องดำเนินการขุดจริง  
    -กำแพงกั้นดินหมู่ที่ ๖ เป็นโครงการซ่อมแซมที่จะต้องมีการดำเนินการอยู่     
   ซึ่งจะต้องตรวจสอบงบประมาณในขณะนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการที่ได้         
นายกเทศมนตรีฯ  มีบรรจุไว้ได้มีการสำรวจพื้นที่จริงหรือพื้นที่หน้างานในการคิดคำนวณงบประมาณ 
   จะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณงานด้วย จึงต้องมีการตัดงบประมาณลงเพื่อ                          
   ให้เป็นไปตามแผนที่ประกาศ  เนื่องจากโครงการที่ได้มีการประกาศตามแผนที่มีการ 
   แก้ไขจะต้องเร่งดำเนินการในห้วงนี ้ให้มีการดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   ส่วนโครงการที่เหลืออยู่จะให้กองช่างเทศบาลได้เร่งทำการสำรวจต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
นายสุรพล  รักพันธ ์  แจ้งที่ประชุมภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยในห้วง 
ผอ.สาธารณสุขฯ  ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมาเป็นการเข้าสู ่ฤดูฝนซึ ่งก็จะมีมีโรคที ่มากับ                                           
   ห้วงฤดูกาลนี้ก็คือ โรคไข้เลือดออก ดังนั ้น จึงได้มีการดำเนินการพ่นหมอกควัน   
   ป้องกันโรคดังกล่าวโดยขณะนี ้ได้มีการพ่นหมอกควันในพื ้นที ่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                
   เริ่มจากสถานศึกษา คือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลรายละเอียดตามกำหนดการ                                   
   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน โปรดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่
   ได้รับทราบ และขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันกำจัดแหล่งน้ำขังที่อาจเป็นแหล่ง 
   แพร่พันธุ ์ย ุงลาย เช่น ที ่ที ่น้ำท่วมขัง ภาชนะที ่มีน้ำขัง โดยให้คว่ำน้ำทิ ้งด้วย                       
   ส่วนทรายอะเบส ขอให้นำไปใส่ไว้ในตุ่มน้ำ โอ่ง ภาชนะใดๆที่ใส่น้ำด้วย 
นางวารุณี  ภาชนนท์  แจ้งที่ประชุมภารกิจงานของกองการศึกษา ดังนี้ 
ผอ.กองการศึกษา  -การใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์  
   พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการจ่ายให้ผู ้ปกครองเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบ                  
   รายละ ๖๔๕ บาท 

/ประเพณี... 
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    -ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา  สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดการ                   
   หล่อเทียนในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ ส่วนการถวายเทียน                                 
   จะมีการกำหนดอีกครั้ง 
นายพูล มูลยะเทพ   สอบถามการรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ รับเด็กอายุกี่ขวบ                      
สมาชิกสภาฯเขต ๒ เนื ่องจากหมู ่ที ่ ๑๒ มีเด็กตกหล่นอยู ่ ๑ ราย จึงไม่ทราบว่าผู ้ปกครองเด็กได้                             
   มาประสานทางศูนย์ฯหรือไม่ 
นางวารุณี  ภาชนนท์  ชี้แจงว่าเนื ่องจากผู้ปกครองเด็กรายดังกล่าวนี้ ได้มาแจ้งความจำนงว่า                     
ผอ.กองการศึกษา จะย้ายเด็กไปเรียนที่อื ่นก่อนที่จะมีการรับเด็กเข้าเรียนก่อนหน้านี้ จึงไม่ทราบว่า  
   ผู้ปกครองได้ย้ายเด็กไปเรียนที่อื่นตามที่เคยแจ้งหรือไม่อย่างไร 
นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล แจ้งที ่ประชุมขอขอบคุณผู ้บริหารเทศบาลที่แจ้งแนวทางการขอรับเงิน    
สมาชิกสภาฯเขต ๒ อุดหนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของหมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีถ้อย 
ด.ต. เทพสงวน  ปันสุวรรณ  แจ้งผู ้อำนวยการกองการศึกษา ได้ศึกษาแนวทางในการอุดหนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น                         
นายกเทศมนตรีฯ  ของหมู่ที่ ๑๓ รวมทั้งประเพณีต่างๆในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อจะได้มีการ
   อุดหนุนที่ถูกต้อง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รับทราบ 
ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย แจ้งเรื่องปัญหาความต้องการและความเดือดร้อน
   ของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 
นายวินัย  โยธาวุธ  แจ้งที่ประชุมประชาชนหมู่ที ่ ๑๑ บ้านต้นผึ้ง ท่อระบายน้ำข้างทางมีดิน                   
รองประธานสภาฯ ตะกอนอุดค้างอยู่ในท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกอยากให้มีการขุดลอก       
   ภายในท่อ ณ จุดบริเวณบ้านป้าสายลุน 
    -ให้เทศบาลนติดตามโครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรสันกู ่
นายสมนัด  มูลยะเทพ  มีน้ำท่วมขังบ้านลุงหน้อยสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากท่อระบายน้ำข้างถนนสูง   
สมาชิกสภาฯเขต ๑ กว่าพื้นที่บ้าน จึงต้องการให้ขุดดินและวางท่อใหม่ให้ลึกลงกว่าเดิม 
นายสวาท  โปทปัญญา  ห้วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝนมีถนนหลายสายเป็นหลุมเป็นบ่อ เช่น สายโล๊ะป่าตอง       
สมาชิกสภาฯเขต ๒ สายโล๊ะป่าลัน อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู ต้องการให้มีการลงหินคลุกถมหลุม บ่อ เหล่านี้  
   เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก 
    -สอบถามโครงการที่ยังค้างอยู่ คือโครงการของศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีถ้อย   
   งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติยังคงมีอยู่หรือไม่ 
นายพูล มูลยะเทพ  สอบถามการลงหินคลุกถนนสายการเกษตร สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒ (บ้านเอ็ดลี่) 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
นายศุภกร  อะคะโล  ชี้แจงที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งที่ประชุมปัญหาความต้องการ 
ผอ.กองช่าง   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่ ส่วนเรื่องเดิมที่ เทศบาลจะต้อง 
   ดำเนินการภายในปีงบประมาณนี้ ได้มีการสำรวจแล้วซึ่งก็อยู่ที่งบประมาณที่จะนำไป 
   ดำเนินการ ส่วนเรื่องที่เสนอมาใหม่ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอต่อเทศบาลฯโดยทำ 
   เป็นโครงการฯเสนอเข้ามาเพื ่อจะได้บรรจุเข้าไปในแผนและเทศบัญญัติต่อไป                     
   การเสนอโครงการให้มีภาพถ่ายประกอบด้วย เพือ่ให้มีความชัดเจน 

/ด.ต.เทพสงวน... 
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ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุม โครงการตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถาม บางโครงการ                  
นายกเทศมนตรีฯ  มีบรรจุในเทศบัญญัติแล้ว ปัญหาก็คืองบประมาณไม่มีหรือไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ       
   ได้ในขณะนี้ ดังนั้น จึงต้องรีบดำเนินโครงการเร่งด่วนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ                 
   จากสภาฯให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนเรื่องที่เสนอมาใหม่                    
   ก็ขอให้เสนอเป็นโครงการเข้ามาได้โดยมีภาพถ่ายประกอบเพื่อให้มีความสมบูรณ์                  
   ในการจัดทำโครงการและการจัดทำงบประมาณในการเข้าไปดำเนินการแก้ไข                       
   ให้มีความถูกต้องต่อไป 
    -โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู งอายุ  
   ตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ ๑๒ ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาด  
   เงินทุนสำรองเงินสะสมเพื ่อทำโครงการดังกล่าว เรียนว่างบประมาณยังคงอยู ่ เนื ่องจาก                                     
   พื้นที่ของศูนย์ฯตั้งอยู่บนที่ดินของธนารักษ์ ซึ่งมีการเจรจากับประชาชนในพื้นที่แล้ว                         
   ซึ่งยังหาผลสรุปไม่ได้เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ                   
   ใช้ที่ราชพัสดุ จึงไม่ได้ดำเนินโครงการ ส่วนงบประมาณยังคงมีอยู่ก็จะได้มอบหมายให้ 
   นิติกร ได้หาแนวทางในการดำเนินการในที่ราชพัสดุต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มี  ผู้ใด 
ประธานฯ  เสนอเรื ่องอื ่น ใๆนที่ประชุมอีก ถือว่าที ่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม                               
   และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๐ น. 

 
    (ลงชื่อ)........................................... ผู้จดบันทึก/พิมพร์ายงานการประชุม 
               (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
  คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรถี้อย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗  วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรี
ถ้อย  สมัยประชุมสามญั สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธ ที ่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  แล้ว เห็น
ว่ามีความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการฯ 
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
 (นายสายคำ  ชัยชนะ)          (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 

/(ลงชื่อ... 
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(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
    (นายไสว  วงราจา)       (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
  
 
 
  สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย สม ัยประช ุมสามัญ                                                                     
สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพุธ ที่  ๒๖ 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายสมพงษ์ รตันประยูร) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 

 
 

 


